
Fimmti fundur nefndar. Haldinn í Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Skuggasundi 1, dags. 

02.10.2018. Fundur hófst kl. 11:30. 

Fundinn sátu: Margrét Hallgrímsdóttir, Ólafur Ísleifsson, Óli Halldórsson, Valtýr Valtýsson, Hanna 

Katrín Friðriksson, Vilhjálmur Árnason, Steinar Kaldal.  

Í gegnum Skype: Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, 

Steingrímur J. Sigfússon 

Forföll boðuðu: Halldóra Mogensen, Bergþór Ólason.  

Fundagerð ritaði: Steinar Kaldal, verkefnisstjóri. 

 

Þetta gerðist: 

1. Kynningar 

Fundurinn byrjaði á því að Sigurður Örn Guðleifsson, lögfræðingur í forsætisráðuneytinu og 

sérfræðingur í þjóðlendumálum hélt kynningu fyrir nefnd um þjóðlendur. Kynningu hans má finna á 

vefsíðu nefndar www.stjornarradid.is/midhalendid 

Eftir kynningu Sigurðar Arnar fór fram önnur kynning. Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, forstjóri 

Skipulagsstofnunar, hélt kynningu um Skipulagsmál á miðhálendinu. Kynningu hennar má einnig finna 

á www.stjornarradid.is/midhalendid.is 

2. Umræður um næstu verkefni  

Umræður um næstu verkefni nefndar, sem áttu að fara fram að loknum kynningum, var frestað til 

næsta fundar þar sem ekki gafst tími til að hefja þær.  

Annað gerðist ekki og lauk fundi kl. 13:00 

 

http://www.stjornarradid.is/midhalendid
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